

สมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงาน(PACE) ได้ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า 800 รายที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย (21 เมษายน 2020) - ภายใน 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงาน (Pacific Asian Consortium in Employment, PACE) ได้ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นมากกว่า 800 ราย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั่วประเทศไปทั่วโลก.

ธุรกิจขนาดเล็กกำลังเผชิญปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนเพื่อทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง และต้องการแหล่งเงินกู้ที่ขอได้ทันทีและมีความยืดหยุ่น ที่จะสามารถช่วยจ่ายค่าเช่าร้าน ช่วยครอบคลุมต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียน ช่วยจ่ายค่าสินค้า ช่วยชำระหนี้ที่มีอยู่ และจ่ายเงินเดือนพนักงาน

PACE ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสมัครขอสินเชื่อและการขอเงินช่วยเหลือธุรกิจ รวมถึงโปรแกรม Paycheck Protection Program (PPP) ของ SBA และสินเชื่อจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ (EIDL); โปรแกรมเงินกู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเมืองลอสแอนเจลิสและโปรแกรมต่างๆ ในส่วนของรัฐและเงินกระตุ้นของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ PACE ยังให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในการเรื่องของการดูแลและ/หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

PACE ยังคงเปิดบริการให้คำปรึกษาลูกค้าทางโทรศัพท์หรือคุยผ่านคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตัวต่อตัว การขอทำสัญญาทางธุรกิจกับรัฐบาล บริการช่วยขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ การฝึกอบรมทำธุรกิจส่วนตัวเบื้องต้น บริการช่วยเหลือเรื่องภาษี (VITA) และเครดิตที่อาจจะได้จากรายรับ การศึกษาด้านเครดิต (CalEITC) เรามีที่ปรึกษาที่ให้บริการในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาสเปน ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาไทยและ ภาษาเกาหลี.

เมื่อไม่นานมานี้ที่ปรึกษาทางธุรกิจของ PACE คุณ Phuong Le ได้ช่วยเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กขอเงินช่วยเหลือได้ \$120,000 ผ่านโปรแกรมเงินกู้ยืมของ SBA (EIDL) และโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงานและค่าดำเนินการ (PPP). เงินช่วยเหลือนี้มีความสำคัญกับเจ้าของธุรกิจมากไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจของพวกเขาดำเนินต่อไปได้ แต่เขายังสามารถจ้างพนักงาน 16 คนให้ทำงานต่อไปได้อีก

"PACE ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภายใน 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับคำร้องมากกว่า 800 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 90 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ธุรกิจกำลังอยู่ในขั้นวิกฤติและกำลังต้องการขอเงินทุนสำหรับทำงานทันทีและต้องการคำแนะนำกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานปรับปรุงเพื่อให้พวกเขาพลิกฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง" Kerry Doi , ประธานและซีอีโอของ PACE กล่าวว่า "เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ SBA และพันธมิตรด้านการธนาคารขององค์กรของเรา เพื่อให้บริการทางธุรกิจที่สำคัญแก่ประชากรของ ลอสแอนเจลิส ที่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอและด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ"

ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชุมชน (Community Development Financial Institution) ที่ได้รับการรับรองและเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาชุมชนที่ไม่แสวงหากำไรในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงานมีประวัติอันยาวนานในการให้บริการพัฒนาทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนที่อ่อนแอที่สุดของลอสแอนเจลิสนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 สมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงานให้บริการชนกลุ่มน้อยในนครลอสแอนเจลิสมากกว่า 1.2 ล้านคนและได้ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจขนาดเล็ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบรรเทาทุกข์ COVID-19 ของสมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโปรดติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ (213) 353-9400 หรืออีเมลมาที่ bdcinfo@pacela.org

สมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงาน

สมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงานก่อตั้งขึ้นในปี 2519 เป็นองค์กรพัฒนาชุมชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการมากกว่า 50,000 คนต่อปี ผ่านการฝึกอบรมและการจัดตำแหน่งการพัฒนาธุรกิจการศึกษาปฐมวัย การศึกษาทางการเงิน และการสร้างสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและบริการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการป้องกันธุรกิจจากอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพอากาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อการจ้างงานสามารถเยี่ยมชมเราได้ที่นี่: www.pacela.org